

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VHXH
V/v triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày
04/02/2024 của chủ tịch UBND tỉnh tăng
cường các biện pháp phòng, chống bạo
lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương
tích, đuối nước trẻ em

An Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- MTTQ và các ngành đoàn thể;
- Hiệu trưởng các trường học;
- Trạm trưởng trạm y tế xã;
- Các ông, bà trưởng thôn.

Thực hiện Công văn số 320/UBND-LĐT&XH ngày 21/02/2024 của UBND huyện Tân Yên v/v triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Chủ tịch UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, các trường học, trạm y tế xã và các ông, bà trưởng thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công chức VH-XH (LĐT&XH) xã

Tham mưu cho UBND xã văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em kịp thời, đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ công tác này.

Hướng dẫn các thôn triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại cộng đồng. Theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, các thôn thực hiện chức năng nhiệm vụ của các ngành gắn với thực hiện công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Tham mưu thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Các trường học

Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em, kỹ năng phòng chống đuối nước đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè. Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Đẩy mạnh các tiết học ngoại khóa nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của các em tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước. Các nhà trường triển khai bàn giao, phối hợp với các thôn, các gia đình quản lý chặt chẽ trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em trong nhà trường, lớp học. Phối hợp triển khai thực hiện xây dựng “Cộng đồng an toàn”, “Trường học an toàn”, “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em.

3. Trạm Y tế xã

Phối hợp với nhà trường tổ chức các lớp huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại chỗ cho học sinh, giáo viên tại các trường. Thực hiện quy trình sơ cứu, cấp cứu, điều trị, vận chuyển cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước.

4. Công chức VH-XH (VHTT-TT) xã

Tuyên truyền đến các thôn, các gia đình biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, môi nguy cơ xảy ra tai nạn; các biện pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình trong việc trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ về nguy cơ và kỹ năng phòng, chống đuối nước, đặc biệt trong dịp nghỉ hè sắp tới.

Hướng dẫn các thôn tăng cường các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, văn nghệ cho trẻ em trong mùa hè; ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có tác hại, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

5. Đề nghị UB MTTQ và các ngành

Tăng cường công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ý thức, trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống đuối nước ở trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè. Tiếp tục phối hợp với công chức LĐTBXH, lập sơ đồ nơi nguy cơ xảy ra đuối nước ở trẻ em, thực hiện lắp rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm,..tại nơi, khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước. Nhân rộng, biểu dương tấm gương, sáng kiến, ý kiến hay trong công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tiếp tục quan tâm đến mô hình dạy bơi cho trẻ em.

Đoàn thanh niên xã chỉ đạo các chi đoàn quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí công cộng cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Hướng dẫn các chi đoàn tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em an toàn, lành mạnh.

6. Các ông, bà trưởng thôn

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể trong thôn phân công cán bộ rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Kịp thời có biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới để nhắc nhở đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em. Phối hợp với nhà trường tiếp nhận, bàn giao trẻ em trong dịp nghỉ hè; tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức trông giữ, giám sát trẻ của các gia đình. Tổ chức cho tất cả các gia đình ký cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ cho trẻ em trong dịp hè. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống đuối nước trẻ em về UBND xã qua công chức VH-XH (LĐTBXH)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng LĐTB&XH huyện (b/c);
- Lưu: VT; LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lục Xuân Đức

